

Số: /TB - UBND

Đức Hợp, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”; Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số;

Thực hiện Công văn số 210/UBND-VHTT ngày 06/3/2024 của UBND huyện Kim Động về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn huyện Kim Động;

Nhằm nâng cao nhận thức của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trên địa bàn xã về tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Hỗ trợ, thúc đẩy Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số thông qua việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn xã. Triển khai có hiệu quả Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

UBND xã có ý kiến như sau:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã, các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông báo cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Vận động các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa

chỉ <http://smedx.vn> và <http://smedx.mic.gov.vn>. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số của cơ quan nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng công nghệ số như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã chủ động tham gia các lớp tập huấn, tư vấn, kết nối các giải pháp chuyển đổi số, trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số DBI trên Cổng <https://dbi.gov.vn> và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng <https://digital.business.gov.vn>, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ứng dụng các hình thức thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, áp dụng các giải pháp công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,...; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số. Ứng dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử,... Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh. Tiếp tục triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Các ngành, đoàn thể người nông dân nâng cao nhận thức về thực hiện ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững./.

Yêu cầu các ngành, các thôn, công chức liên quan, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban chỉ đạo CDS xã;
- ĐTT xã;
- Các Doanh nghiệp;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hằng